

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 22 มกราคม 2551

วันนี้ (วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศ.พ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายนม)ศ.พ (.. ฉบับที่) (ฟลูออไรด์ ภายใต้โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยุ ฐานะและครุประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอทบทวน และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ เกี่ยวกับการโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ พ.....ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ .ศ.2551 - 2554

เรื่อง การจัดสรรทุนประเดิมให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของประธานกรรมการนโยบายกรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่นขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.... .ศ.

เศรษฐกิจ

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์แก้ไข พ .ศ.2551-2555

เรื่อง แผนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (.ขสมก)

เรื่อง การกู้เงินชำระหนี้ค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ยและค่าเช่าซ่อมพร้อมดอกเบี้ยขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรื่อง ขอทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

เรื่อง ขออนุมัตินำเข้าน้ำมันปาล์มเพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกสำรองในประเทศ

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ .ศ.2551

เรื่อง การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 และวันที่ 27 มีนาคม 2550 การส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(

เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด พ .ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.2549

เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครทหารพราน

เรื่อง การปรับปรุงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ระยะเร่งด่วน พ .ศ.2550 - 2551

สังคม

เรื่อง การขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการตำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2553 และ
เรื่อง การขอรับการจัดสรรอัตราคืนเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการตำรวจ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2550

เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติก่อสร้างอาคารกองบัญชาการและที่พักอาศัย
แฟลต (5 ชั้น ขนาด 40 หน่วย ของตำรวจภูธรภาค 8 และ 9 พร้อมส่วนประกอบ
และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง รายการจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2551 จำนวน 338 ล้านบาท

เรื่อง ขออนุมัติหลักการกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับเงินเดือนและค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้ครอบคลุมถึงการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เรื่อง รายงานผลการศึกษารพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรณีพิเศษ

เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ .ศ.2550

เรื่อง การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง

เรื่อง การบริจาคศิลปวัตถุสมัยใหม่ให้กับโครงการร่วมว่าด้วยโรคเอดส์แห่ง
สหประชาชาติ

เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ .ศ.
2551 - 2555

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี 2550 -
2551

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าแห่งชาติ พ .ศ.2548 - 2557

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเรื่องปัญหาชนมเด็กกับสุขภาพเด็ก

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือ

เรื่อง [กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด](#)

เรื่อง [สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551](#)

เรื่อง [ขอแก้ไขข้อความในเอกสารประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร และการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550](#)

เรื่อง [รายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย](#)

เรื่อง [รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551](#)

ต่างประเทศ

เรื่อง [ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1/2551](#)

เรื่อง [ขออนุมัติขายที่ดินและอาคารบ้านพักเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย](#)

เรื่อง [รายงานการประชุมภาคีสัญญาวาต์ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 14 \(CITES CoP14\) และมาตรการควบคุมการค้างาช้าง ภายในประเทศ](#)

เรื่อง [รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยฝรั่งเศส-](#)

เรื่อง [การร่วมลงนามในระเบียบปฏิบัติประจำ และการเข้าร่วมในการลาดตระเวนร่วมทางทะเล และทางอากาศในช่องแคบมะละกา](#)

เรื่อง [ขอความเห็นชอบในการขยายสิทธิพิเศษการลงทุนในกิจการเหมืองแร่แก่นักลงทุนอาเซียน ให้เท่ากับที่ให้นักลงทุนออสเตรเลียภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย -](#)

เรื่อง [ผลการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทยกัมพูชา ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่3 และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 6](#)

เรื่อง องค์การร่วมไทย) มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงเบื้องต้น-Head of Agreement, HOA) ระหว่างองค์การร่วมไทย มาเลเซียและบริษัท-Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) สำหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมระหว่างแหล่ง ภูมิ ในแปลง A-18 ของพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกับแหล่ง-ภูมิใต้ ในแปลง PM 301 ของประเทศมาเลเซีย

การศึกษา

เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการอนุมัติงบประมาณโครงการย้าย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภพการศึกษา .ศ.พ) ระเบียบวาระแห่งชาติ : 2551-2555)

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง(

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

การแต่งตั้งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีก
ครั้งหนึ่ง

โทร. 02-2809000 ต่อ 332

กฎหมาย

**1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ.**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เจริญก้าวหน้าในการผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และมีการขยายตัวและการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยซึ่งเข้าเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการตามพันธกรณีของพิธีสารฯ ในการจัดให้มีการป้องกันในระดับที่พอเพียงในเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพื่อการคุ้มครองและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขภาพอนามัยของประชาชน และเพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 เมษายน 2545 ซึ่งห้ามการทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนามและระดับไร่นาจนกว่าจะมีกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ

ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน 3 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม สิงหาคม -2550 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ จำนวน 180 คน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. มีดังนี้

กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ รองประธานอีก 3 คน กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ หมวด)1)

กำหนดให้สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ หมวด)2)

กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หมวด) 3)

กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หมวด)4)

กำหนดให้มีกองทุนความปลอดภัยทางชีวภาพ หมวด)5)

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หมวด)6)

กำหนดความรับผิดชอบและการชดเชยความเสียหายของผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หมวด)8)

2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.

....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอว่า

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ .ศ.2548 แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกเป็น

1.1 สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

1.2 กองบัญชาการ แบ่งเป็น กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานกฎหมายและสอบสวน สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการศึกษา โรงพยาบาลตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยมีการยุบเลิกหน่วยงานระดับกองบัญชาการ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานกำลังพล สำนักงานแผนงาน และงบประมาณ และสำนักงานส่งกำลังบำรุง

การจัดแบ่งส่วนราชการตามข้อ 1. ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่จะพัฒนากำลังพลและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม นอกจากนี้ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยังแบ่งส่วนราชการไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สมควรปรับปรุงโครงสร้างใหม่ โดยให้มีหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า จำนวน 33 หน่วยงาน ตามร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พดั่งนี้ ศ.

2.1 หน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงหน่วยงานที่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ จำนวน 24 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสอบสวนและคดี ปัจจุบันชื่อ) สำนักงานกฎหมายและสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ (ปัจจุบันชื่อ สำนักงานเทคโนโลยี) ตำรวจ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันชื่อ) สำนักงานตำรวจราชสำนัก (สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจเรตำรวจ กองบัญชาการ (สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ ตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สถาบันการศึกษาตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ

2.2 หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ เพิ่มขึ้น รวม (9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานกำลังพล มีอยู่เดิมก่อนปี)2548) สำนักงานข่าวกรอง สำนักงานนโยบายและแผน มีอยู่เดิมก่อนปี)2548) สำนักงานวิชาการและกฎหมาย สำนักงานส่งกำลังบำรุง มีอยู่เดิมก่อนปี)2548) สำนักงานงบประมาณและการเงิน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนคดีพิเศษ และสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

การปรับโครงสร้างของส่วนราชการดังกล่าวไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งข้าราชการตำรวจ แต่ใช้การปรับเกลี่ยตำแหน่งและจัดกำลังพลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสม

3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใช้ชื่อของสำนักงานตามความเห็นของสำนักราชเลขาธิการและให้ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ดังนี้

จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นองค์การมหาชน มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี ร่างมาตรา)5 และร่างมาตรา 6)

กำหนดวัตถุประสงค์ของสำนักงานเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร เป็นต้น และให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารกิจการของสำนักงาน ร่างมาตรา)รา 7 และร่างมาตรา 8)

ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินกิจการของสำนักงาน ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีและเงินอุดหนุนอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งดอกผลของเงินรายได้ และกำหนดให้รายได้ของสำนักงานไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง ร่างมาตรา)9 และร่างมาตรา 13)

ให้มีคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประธานกรรมการเป็นผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางสายการบริหาร กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 5 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่างมาตรา)14)

กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่างมาตรา)15 ถึงร่างมาตรา 30)

กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมี 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ปรึกษาหรือ (ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของสำนักงาน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมา (โดยสัญญาจ้าง) ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานชั่วคราว ร่างมาตรา)32)

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายนมปลอดไรต์ ภายใต้โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายนมฟลูออไรด์ ภายใต้โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา องค์การอนามัยโลก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น โดยการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากมูลนิธิ The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษ ได้ดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคฟันผุในเด็ก การดำเนินการระยะแรกระหว่างปี พ.ศ.2543-2548 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีโรง (กทม) นมของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นโรงงานนำร่อง ทำการผลิตนมฟลูออไรด์ภายใต้โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนรองรับนักเรียนในโครงการฯ พบว่า มีผลดีทั้งต่อสุขภาพฟันและร่างกายของเด็ก ปัจจุบันอยู่ในระยะที่สองของโครงการ (ปี)2548-2552) ได้ขยายครอบคลุมเด็กทั้งหมดในโรงเรียนในสังกัดของ กทมและขยายไปในจังหวัดชุมพร ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี โดยคัดเลือกโรงงานที่มีมาตรฐาน และผ่านหลักเกณฑ์ของกรมอนามัยเพื่อทำการผลิตนมฟลูออไรด์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศมีสุขภาพฟันและร่างกายที่แข็งแรง และเพื่อเป็นการลดภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการโรงนม ให้สามารถผลิตนมฟลูออไรด์ให้กับโรงเรียน ตามโครงการนมฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุในประเทศไทยได้ต่อไป เห็นควรกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการโรงนมสำหรับการผลิตนมฟลูออไรด์ตามโครงการดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎหมายฯ เป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายนมสดพลาสเจอร์ไรส์และนมสด ยู เอช ที ผสมฟลูออไรด์ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และการขายนมสดพลาสเจอร์ไรส์และนมสด ยู เอช ที ผสมฟลูออไรด์ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ภายใต้โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน โดยมีการควบคุมกรรมวิธีการผลิตนมผสมฟลูออไรด์ให้อยู่ในมาตรฐานตามที่กรมอนามัยและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ที่ได้กระทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงศึกษาธิการรายงานตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอว่า

เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดให้มีปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย กำหนดครุวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง และกำหนดสี่ประจำคณะ สถาบัน สำนัก ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ทำให้เมื่อหลักสูตรที่ได้รับ การปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรใหม่ จะไม่สามารถใช้ชื่อปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาที่ได้กำหนดไว้แล้วได้ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

กำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาใหม่ เพื่อให้หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือเปิดใหม่สามารถใช้ชื่อปริญญาได้

ปรับปรุงการกำหนดครุวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยครุยประจำตำแหน่งและ ส่วนประกอบครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

แก้ไขการกำหนดสี่ประจำสาขาวิชาเป็นสี่ประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 วันที่ 4 สิงหาคม 2549 แล้ว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎหมาย ดังนี้

กำหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ร่างมาตรา)4)

กำหนดครุวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง ร่างมาตรา)5 และร่างมาตรา 6)

กำหนดสี่ประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน และสำนัก ร่างมาตรา)7)

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า โดยที่มาตรา 64/2 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้ได้รับคำสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา 48/2 เกี่ยวกับการโฆษณาอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 48 วรรคสอง หรือมาตรา 48/1 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือมีการใช้ข้อความโฆษณาไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวและประสงค์จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังนี้

กำหนดให้มีคำนิยาม ร่างข้อ) "คณะกรรมการ" และ "การยื่นอุทธรณ์"1)

กำหนดให้ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้อุทธรณ์สามารถแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ได้ ร่างข้อ)2 ถึงร่างข้อ 4)

กำหนดให้ก่อนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ขอถอนอุทธรณ์ได้ โดยให้อุทธรณ์เป็นอันระงับไปและให้จำหน่ายอุทธรณ์ และห้ามอุทธรณ์ซ้ำในเรื่องหรือประเด็นนั้นอีก ร่างข้อ)7 ถึงร่างข้อ 8)

กำหนดให้แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทราบภายในกำหนดเวลา ร่างข้อ)9 ถึงร่างข้อ 10)

7. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ำมันแห่งชาติ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ำมันแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า

คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันบัญญัติแห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาศึกษาโครงการปลูกพืชพลังงานทดแทนซึ่ง คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาดของพืชที่จะนำมาทดแทนพลังงาน ประกอบด้วย มันสำปะหลัง อ้อย สบุดาและปาล์ม น้ำมัน รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นควรให้มี คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับปาล์ม น้ำมันทั้งระบบ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ พ.เสนอต่อคณะกรรมการฯ ศ. ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมาเพื่อ ดำเนินการต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย ปาล์มน้ำมันตามร่างระเบียบดังกล่าว สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มปี 2551 - 2555 และได้ปรับปรุงเนื้อหาของร่างระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึง ได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

โดยมีสาระสำคัญของร่างระเบียบ ดังนี้

กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน เป็นรองประธานกรรมการ โดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 10 คน แต่งตั้งจากนักวิชาการไม่น้อยกว่า 7 คน ผู้แทนภาคเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 3 คน และให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่างข้อ)6)

กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมของคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ร่างข้อ)7 - ข้อ 11)

ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อ ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ ร่างข้อ)12)

ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร หรือบุคคลที่มาช่วยราชการ ให้จ่ายจากงบบริหารของสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร ร่างข้อ)13)

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนัก นายกรัฐมนตรี พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จ แล้ว

9. เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 - 2554

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 - 2554 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นาย ไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) ประธานกรรมการพัฒนากษตรอินทรีย์แห่งชาติ เสนอ และ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกรอบ งบประมาณ ปี 2552 ต่อไป

10. เรื่อง การจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย และร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย อื่นของประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย และร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของ ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่นขององค์การ กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ตามที่สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบให้จัดสรรทุนเพิ่มเติมให้แก่องค์การกระจาย เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 340 ล้านบาท เพื่อให้

องค์การฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงฯ กำหนดต่อไปได้ และเห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบายและกรรมการบริหารอื่นขององค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. โดยอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบายและกรรมการบริหารอื่นที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเทียบเคียงจากอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจ

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ. 2551-2555

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ. 2551-2555 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาไก่ไข่ทั้งระบบ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กรมปศุสัตว์ เจียดจ่ายเงินงบประมาณปกติ ปี 2551 จำนวน 5 ล้านบาท ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ โดยขอความร่วมมือจากสมาคมที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานและประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งงบประมาณรองรับแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า

ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไข่ไก่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตไข่ไก่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งในปัจจุบัน (ปี 2550) สามารถผลิตไข่ไก่ได้ถึง 10,335 ล้านฟอง คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 22,000 ล้านบาท นับเป็นอันดับสองในด้านสินค้าสัตว์ปีกของประเทศรองจากสินค้าไก่เนื้อ แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดไข่ไก่ส่วนใหญ่เป็นการบริโภคภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 99 ของผลผลิตทั้งหมด การส่งออกไข่ไก่ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อระบายผลผลิตส่วนเกินประมาณ 160-200 ล้านฟองปี ในราคาค่อนข้างต่ำและขาดทุน เพราะไม่สามารถแข่งขัน/ราคากับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกที่มีการสนับสนุนการผลิตและการส่งออก

ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องวัฏจักรผลผลิตล้นตลาดจากการขยายตัวด้านผลผลิตโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และ ผลิตภัณฑ์ พ .ศ. 2549 ในการควบคุมปริมาณการผลิตด้วยมาตรการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ การผลิตและการตลาดดีขึ้น

แนวโน้มในอนาคตโอกาสเกิดปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและความผันผวนด้านราคาก็ยังมีความเป็นไปได้ เนื่องจากการขยายตัวด้านการบริโภคในประเทศยังอยู่ในอัตราที่ต่ำโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 ต่อปี และพบว่าในปัจจุบันคนไทยยังบริโภคไข่ไก่ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 160 ฟองปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับ/กับต่างประเทศ

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ .ศ.2551-2555 ขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการบริโภคและขยายตลาดไข่ไก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

เป้าหมายยุทธศาสตร์

เพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยและขยายการส่งออกไข่ไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น

เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งผู้เลี้ยงรายย่อยและผู้เลี้ยงรายใหญ่

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค

กรอบยุทธศาสตร์ไก่ไข่แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มการบริโภคและขยายตลาดส่งออกไข่ไก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าไข่ไก่

12. เรื่อง แผนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับความเห็นไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ให้กระทรวงคมนาคมจัดทำแผนปฏิรูประบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ชี้ให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน การเชื่อมโยงระหว่างระบบการขนส่งต่อเนืองรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นบูรณาการทั้งในเชิงกายภาพของโครงข่ายระบบราง รถโดยสาร (รถไฟ รถไฟฟ้า และรถใต้ดิน) ประจำทาง และบริการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งการบริหารจัดการ เช่น ระบบตั๋วร่วม การกำหนดบทบาทของรถโดยสารประจำทาง การปรับเส้นทางเดินรถ และอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม ทั้งผู้โดยสารและผู้ให้บริการ เป็นต้น โดยอาจพิจารณาจัดทำเป็นแผนดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ให้ ขสมกดำเนินการดังนี้ .

พิจารณาทบทวนแผนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินของ ขสมก ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูประบบขนส่งมวลชน ตามข้อ .1. โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาทางการเงินอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการในส่วนของรถร่วมบริการ และมีการกำหนดแผนการดำเนินงาน ระยะเวลา รวมทั้งตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน การให้บริการ และการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่ชัดเจน

เตรียมการปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งต้องแข่งขันกับเอกชน หากพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พศ. ประกาศใช้ และให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตของบุคลากร การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและระบบควบคุมคุณภาพที่เป็นสากล รวมทั้งแนวทางในการลดผลกระทบต่อพนักงานที่เข้าร่วมแผนการเกษียณอายุที่กำหนด เพื่อไม่เป็นภาระกับสังคม

จัดเตรียมรายละเอียดโครงการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับแผนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินของ ขสมกที่ทบทวน . ใหม่ตามข้อ2.1 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ให้ ขสมกและกระทรวงคมนาคม เร่งหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อ . .พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการภาระหนี้รวมดอกเบี้ยของ ขสมก จำนวน57,200 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องตัดสินใจในเชิงนโยบาย โดยพิจารณาแนวทางต่าง ๆ เช่น รัฐบาลรับประกันหนี้ทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนที่เป็นผลจากนโยบายการควบคุมราคาค่าโดยสาร เป็นต้น โดยต้องกำหนดเงื่อนไขการขอสนับสนุนจากรัฐที่

ชัดเจน เช่น การกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ขสมกจะ .เพื่อเป็นหลักประกันว่า ขสมก .สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เรื่องการบริหารจัดการหนี้ของ ขสมก. ให้ ขสมก. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการแยกรายละเอียดทางบัญชีระหว่างผลประกอบการที่เกิดจากประสิทธิภาพในการดำเนินงานกับผลประกอบการที่เกิดจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลังด้วย

13. เรื่อง การกู้เงินชำระหนี้ค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ยและค่าเช่าซ่อมพร้อมดอกเบี้ยขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อชำระหนี้ค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ยและหนี้ค่าเช่าซ่อมพร้อมดอกเบี้ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ตามที่เกิดขึ้นจริง ประกอบด้วยหนี้ค่าน้ำมัน พร้อมดอกเบี้ย วงเงินประมาณ 4,700 ล้านบาท และหนี้ค่าเช่าซ่อมพร้อมดอกเบี้ย วงเงินประมาณ 2,300 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และกำหนดเงื่อนไขในการกู้ และให้ ขสมก. เป็นผู้ชำระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย ในการกู้เงินตามความเห็นสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม (ขสมก.) รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดำเนินการด้วย

14. เรื่อง ขอบทวนแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เสนอ ดังนี้

อนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา)16 กันยายน 2546,28 ตุลาคม 2546,7 ธันวาคม 2547,14 ธันวาคม 2547,25 ตุลาคม 2548,18 กรกฎาคม 2549) โดยให้ทำการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ราชพัสดุ บริเวณหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติในปัจจุบันที่

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากผลการศึกษาเดิมที่ได้มีการศึกษาไว้ในปี พ .ศ. 2546

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้งบประมาณรายการค่าก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 จำนวน 262,813,200 บาท เพื่อใช้สำหรับการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการเตรียมการดำเนินงานด้านต่างๆ

เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ เป็นผู้รับผิดชอบ (.สสปน) ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป โดยใช้งบประมาณที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติไว้เดิม และให้ สสปนตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป .

15. เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือในปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจและจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือในปีส่งสำนักงานงบประมาณต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ทั้งนี้ จากผลการเบิกจ่ายเงิน รัฐบาลชุดนี้ได้ขับเคลื่อนเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวน 682,550 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 439,635 ล้านบาท เงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือในปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 จำนวน 39,664 ล้านบาท และงบลงทุนประจำปี 2550 ของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ จำนวน 17 แห่ง จำนวน 203,251 ล้านบาท และมีเงินคงเหลือ จำนวน 1,429,558 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่จะต้องขับเคลื่อนลงสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป

16. เรื่อง ขออนุมัตินำเข้าน้ำมันปาล์มเพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกสำรองในประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

อนุมัติให้องค์การคลังสินค้า) นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบใส (.อคส)Crude Palm Olein) ปริมาณ 30,000 ตัน โดยนำเข้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และจัดสรรให้กับสมาชิกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มตามสัดส่วนการรับซื้อผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ปี 2550 โดยจะต้องนำเข้าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มที่จะออกสู่ตลาดมากตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551

อนุมัติให้องค์การคลังสินค้าเปิด L/C กับธนาคารกรุงไทยเพื่อนำเข้าน้ำมันปาล์ม 30,000 ตัน ในวงเงิน 1,200 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ รายงานสถานการณ์ปาล์มน้ำมันซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีราคาสูง อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ใช้ในการบริโภคและการผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. สถานการณ์ปี 2550 ไทยผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ 1,050,000 ตัน ใช้ผลิตน้ำมันบริสุทธิ์ในประเทศเพื่อการบริโภค อุตสาหกรรมและส่งออก รวม 905,000 ตัน นำไปใช้ผลิตไบโอดีเซล (B100) ประมาณ 2,000 ตัน และส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ประมาณ 224,000 ตัน ณ สิ้นปี จึงเหลือสต็อกทั้งระบบ ประมาณ 83,000 ตัน

2. สถานการณ์ปี 2551 ปริมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าจะมีผลปาล์ม 7.873 ล้านตัน สกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 1.344 ล้านตันและคาดว่าความต้องการใช้ในการบริโภคและอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกน้ำมันบริสุทธิ์รวม 990,000 ตัน/ปี หรือ 82,500 ตัน/เดือน คงเหลือน้ำมันปาล์มดิย 354,000 คน

สำหรับปริมาณคงเหลือดังกล่าวส่วนหนึ่งนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติให้นำมันดีเซลหมุนเร็วต้องผสมไบโอดีเซล (B100) ร้อยละ 2 ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นและจากสถานะการผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงปลายปี-ต้นปีปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อย คาดว่าช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2551 จะมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 98,000 ตัน/เดือนและตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะมีผลผลิตมากขึ้นเป็นประมาณ 110,000 - 118,000 ตัน/เดือน ทั้งนี้ ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือที่เหมาะสมแต่ละเดือนควรอยู่ในอัตรา 1.5 เท่าของปริมาณความต้องการใช้หรือปริมาณ 123,750 ตัน/เดือน

2) ราคา ในปี 2550 ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเฉลี่ย กก.ละ 18.63 บาท ในเดือนมกราคม 2550 เป็น กก.ละ 31.47 บาท ในเดือนธันวาคม 2550 และตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2550 เป็นต้นมาระดับราคาสูงกว่ามาเลเซีย ณ ปัจจุบัน (15 ม.ค. 51) ราคาสูงกว่าประมาณ กก.ละ 2.85 บาท ดังนี้

บาท.กก/	ม .ค.50	มิ .ย.50	ธ .ค.50	15 ม .ค.51
ผลปาล์มทะเลลาย	3.27	4.71	5.54	6.00-6.60
น้ำมันปาล์มดิบไทย-	18.63	26.45	31.7	36.75-37.00
น้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย-	19.73	26.19	29.80	34.15
ความแตกต่าง	-1.10	-0.85	+1.67	2.85

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย ด้านผลผลิตเป็นช่วงที่ปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการใช้ทั้งผู้บริโภค อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนมีเพิ่มขึ้นและภาวะราคาน้ำมันปาล์มตลาด มาเลเซียมีแนวโน้มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนภาวะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถใช้น้ำมันปาล์มดิบทดแทน ได้มีราคาสูงขึ้นด้วย

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อภาคการผลิตการใช้น้ำมันบริโภค โดยคำนึงถึงหลักการกลไกตลาดปกติที่ราคาตลาดในประเทศควรสอดคล้องใกล้เคียงกับตลาดโลกและมีมติให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบใส (Crude Palm Olein) ปริมาณ 30,000 ตัน โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นำเข้าตามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และจัดสรรให้กับสมาชิกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มตามสัดส่วนการรับซื้อผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ปี 2550 โดยจะต้องนำเข้าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้ การนำเข้างดกล่าวคณะกรรมการมีความเห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้

17. เรื่อง รายงานผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สำหรับหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 1 รุ่น วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 8 ปี ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยมีอัตรา

ดอกเบ็ญร้อยละ 5.20 ต่อปี ในปีแรก และมีการปรับอัตราดอกเบ็ญทุก 1 ปี โดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบ็ญเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง และมีอัตราดอกเบ็ญในปีสุดท้ายร้อยละ 3.50 ต่อปี ครบกำหนดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ล้านบาท และธนาคารออมสิน จำนวน 2,500 ล้านบาท ชำระคืนต้นเงินกู้ภายใน 3 ปี มีอัตราดอกเบ็ญซึ่งตกลงให้เปลี่ยนแปลงได้ทุก 6 เดือน โดยคำนวณจากอัตราดอกเบ็ญอัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบ็ญเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา เฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) 4 แห่ง บวกร้อยละ 0.99 ต่อปี สำหรับตัวสัญญาใช้เงินที่ออกให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และร้อยละ 1.05 ต่อปี สำหรับตัวสัญญาใช้เงินที่ออกให้ธนาคารออมสิน โดยดอกเบ็ญงวดแรกของตัวสัญญาใช้เงินที่ออกในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 มีอัตราดอกเบ็ญร้อยละ 3.05 ต่อปี และร้อยละ 3.11 ต่อปี ตามลำดับ

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังจะต้องประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญากู้หรือออกตราสารหนี้ กระทรวงการคลังจึงขอให้ลงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปืงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

18. เรื่อง การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ดังนี้

1.1 เห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ไปยกร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 สำหรับประเภทกิจการไฟฟ้า เพื่อใช้ในการให้สัมปทานหรือใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าแล้วแต่กรณีเป็นการชั่วคราวไปก่อน โดยให้กำหนดในลักษณะเดียวกับประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

ทั้งนี้ สนพ. ได้ดำเนินการยกร่างประกาศข้างต้นแล้ว

1.2 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นขอรับใบอนุญาต และเงื่อนไขในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ เพื่อใช้เป็นการชั่วคราวสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นเรื่องขออนุญาตตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการไฟฟ้า ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการจำหน่ายไฟฟ้า จนกว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

1.3 เห็นชอบแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นในการออกประกาศและระเบียบ ตามความในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยให้เปิดเผยสาระสำคัญของร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ตามข้อ 1.1 และร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นขอรับใบอนุญาต และเงื่อนไขในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ตามข้อ 1.2 ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เว็บไซต์) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

1.4 มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดูร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ..... ตามข้อ 1.1 และร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นขอรับใบอนุญาต และเงื่อนไขในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ตามข้อ 1.2 ก่อนเสนอเพื่อลงนามให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป

1.5 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รทว. พน.) พิจารณาหรือกระทำการแทนคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้

(1) ลงนามในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ..... ตามข้อ 1.1

(2) ลงนามในระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นขอรับใบอนุญาต และเงื่อนไขในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ตามข้อ 1.2

(3) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานให้แก่ผู้ขอรับสัมปทานหรือใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ เป็นต้นไป ตามมาตรา 52 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน

1.6 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ. สนพ.) พิจารณาหรือกระทำการแทนคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้

(1) ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าทุกขนาดกำลังการผลิต ตามมาตรา 52 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

(2) รายชื่อผู้รับใบอนุญาตในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานฯ ตามมาตรา 52 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

1.7 ให้กระทรวงพลังงานนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ แผนการดำเนินงานในวาระเริ่มแรก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงงบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายได้ และแผนกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในระยะเริ่มแรกด้วย

2. เห็นชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายได้ และแผนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่น ๆ ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในช่วงกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังนี้

2.1 แผนการดำเนินงาน การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในช่วงแรก จะประกอบด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการและพนักงานของสำนักงานฯ การออกประกาศและระเบียบในการบริหารสำนักงานและในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน เช่น การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 47 การออกประกาศตามมาตรา 47 และการออกระเบียบตามมาตรา 50 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ซึ่งในการออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและกำกับดูแลกิจการพลังงานที่มีผู้ได้รับผลกระทบ ทำให้ต้องมีการดำเนินงานด้านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นด้วย นอกจากนี้ ยังต้องมีการเตรียมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต

2.2 งบประมาณรายจ่าย ในช่วงกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2551 คาดว่าสำนักงานฯ จะมีค่าใช้จ่ายรวม ประมาณ 33 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับฯ จำนวน 6.34 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านสำนักงานและอื่นๆ อีกจำนวน 26.66 ล้านบาท

2.3 ประมาณการรายได้ สนพ. มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2551 สำหรับโครงการกำกับกิจการไฟฟ้า จำนวน 14 ล้านบาท และคาดว่าสำนักงานฯ จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามปว. 58 จากกิจการไฟฟ้าเอกชนปีละประมาณ 53 ล้านบาท โดยสำหรับในช่วงกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2551 คาดว่าจะมีรายได้จากการออกใบอนุญาตประมาณ 19 ล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอสำหรับเป็นเงินเดือนของคณะกรรมการกำกับฯ และค่าใช้จ่ายของสำนักงานฯ ในช่วงแรก ทั้งนี้ หากมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากการไฟฟ้าทั้งสามแห่งในอัตราเดียวกัน และการเก็บค่าธรรมเนียมจากกิจการก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในอัตราที่เทียบเคียงกับค่าธรรมเนียมกิจการไฟฟ้าแล้ว คาดว่าสำนักงานจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณปีละ 200 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน

2.4 แผนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่นๆ ในช่วงแรก กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานในอัตราเดียวกันกับที่มีการจัดเก็บในการอนุญาตตามปว. 58 และให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตามปว. 58 แล้ว ชำระค่าธรรมเนียมให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (หรือ สนพ. สำหรับในช่วงก่อนการจัดตั้งสำนักงาน)

19. เรื่อง ขอบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 และวันที่ 27 มีนาคม 2550 (การส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ดังนี้

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอนเฮลิคอปเตอร์ Ecurueil จำนวน 14 เครื่อง ที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศส โดยมีเครื่องใหม่ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จำนวน 1 เครื่อง ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจที่จำเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเฮลิคอปเตอร์ที่เหลือให้คงไว้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดูแลสนามบินคลองหลวง ดังนั้น จึงเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันในการดูแลสนามบินคลองหลวง และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถใช้งานบินและอุปกรณ์เครื่องมือการซ่อมบำรุงได้ตามภารกิจที่รับผิดชอบไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องบินในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ได้จัดสรรงบประมาณไว้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว จึงให้ทั้งสองกระทรวงตกลงจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนตามภารกิจที่รับผิดชอบ และใช้วิธีการเบิกจ่ายแทนกันตามที่ใช้จ่ายจริง เนื่องจากไม่สามารถตัดโอนงบประมาณได้ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้แต่ละกระทรวงขอจัดตั้งงบประมาณในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ตามสัดส่วนของเฮลิคอปเตอร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตามความจำเป็น

ส่วนบุคลากร เจ้าหน้าที่ และพัสดุอื่น ๆ ให้โอนไปตามจำนวนที่ทั้งสองกระทรวงจะได้หารือและตกลงในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ในข้อ 2 ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

20. เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายใต้วงเงินจำนวน 300 ล้านบาท หรือตามที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีเพื่อการนี้ ตามที่ กระทรวงการคลัง เสนอ

21. เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครทหารพราน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครทหารพราน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ดังนี้

เห็นชอบให้อาสาสมัครทหารพรานได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีปลดพิการและ
ทุพพลภาพ โดยให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อ
รองรับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวต่อไป

ส่วนการขอปรับขยายชั้นค่าตอบแทนของอาสาสมัครทหารพรานจากเดิม 13 ชั้น เป็น
29 ชั้น และการขอให้อาสาสมัครทหารพรานได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในกรณี
ได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูง เห็นสมควรมอบให้รองนายกรัฐมนตรี นายไพบูลย์)
รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม (วัฒนธรรม
และสำนักงานประมงแล้วนำเสนอ .พ.กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก
คณะกรรมการกั่นกรองฯ คณะที่2 พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

22. เรื่อง การปรับปรุงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2550 - 2551

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2550 - 2551 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ 1 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธาน ดังนี้

รับทราบการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (วันที่)20 กุมภาพันธ์ 2550) เรื่อง การปรับปรุงการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระยะเร่งด่วน พ .ศ.2550 - 2551

ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (วันที่)20 กุมภาพันธ์ 2550) และเห็นชอบให้ดำเนินการ
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ
กั่นกรองฯ คณะที่ 1 และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการ
พิจารณาดำเนินการด้วย ดังนี้

ให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และห (.อพท)หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบการบริหารจัดการโครงการ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง ไปให้องค์การสวนสัตว์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ โดยให้องค์การสวนสัตว์ฯ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของโครงการ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง บริหารงานไปพลางก่อน

ให้ อพทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ .

- 1) ให้ อพทโอบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ งบประมาณ และ .
บุคลากร ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี และพื้นที่เชื่อมโยง ให้องค์การสวนสัตว์ฯ
- 2) ให้ อพทโอบรรดาหนี้สินและภาระผูกพันที่โครงการเชียงใหม่ .
ไนท์ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง มีต่อบุคคลอื่น ให้องค์การสวนสัตว์ฯ
- 3) ให้ อพทโอบรรดาทรัพย์สินของโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี .
และพื้นที่เชื่อมโยง ให้องค์การสวนสัตว์ฯ
- 4) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โอนทรัพย์สินที่เป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกรมอุทยานฯ ที่ใช้ในโครงการเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง ให้องค์การสวนสัตว์
- 5) สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่
เชื่อมโยง ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นั้น ให้องค์การ
สวนสัตว์ฯ ขอใช้ประโยชน์หรือเช่าจากกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
การโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากร ตาม
1) การโอนหนี้สินและภาระผูกพันตาม 2) การโอนทรัพย์สินตาม 3)
และ 4) ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ให้ อพทยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ .
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2548 เรื่อง กำหนดแนว
เขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่โครงการออกจากอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ ปุย เท้าที่จำเป็นและได้ใช้ประโยชน์อยู่จริง -

มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการ"
ขึ้นเป็น "บริหารจัดการโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง
สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และมี
อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการถ่ายโอนโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและ
พื้นที่เชื่อมโยงจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนให้องค์การสวนสัตว์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาวางแผนพัฒนาธุรกิจของโครงการฯ ด้วย

สังคม

23. เรื่อง การขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการตำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2553 และเรื่อง การขอรับการจัดสรรอัตราคืนเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดสรรอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจคืนจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 1,494 อัตรา ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

24. เรื่อง การพิจารณาทบทวนการขออนุมัติก่อสร้างอาคารกองบัญชาการและที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 หน่วย ของตำรวจภูธรภาค 8 และ 9 พร้อมส่วนประกอบและขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 338 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ : ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ผลผลิต : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ จำนวน 48,000,000 บาท (สี่สิบบแปดล้านบาทถ้วน) และแผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 290,000,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 338,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบบแปดล้านบาทถ้วน) ไปดำเนินการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการและที่พักอาศัยของตำรวจภูธรภาค 8 และ 9 โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาก่อสร้างต่อไป

25. เรื่อง ขออนุมัติหลักการกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ให้ครอบคลุมถึงการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการและงบประมาณเพื่อปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมทั้งเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์รายเดือนทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 ถึงบัตรชั้นที่ 4 และครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้นที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในคราวเดียวกัน

สำหรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เห็นสมควรให้กระทรวงกลาโหมบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในโอกาสแรกก่อน

26. เรื่อง รายงานผลการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการและเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการฯ ต่อไป ตามที่คณะกรรมการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) เสนอ และให้กรุงเทพมหานครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการได้จัดทำรายงานงานผลการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยมีแนวทางหลักคือ การประสานการพัฒนาแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม การใช้ภูมิภาคเป็นกรอบในการพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาแบบสมดุลทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และให้มีการจัดตั้งองค์กรกลางในการพัฒนาภาคมหานคร โดยกำหนดเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์กรแยกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

โครงสร้างองค์กร ให้มีการจัดรูปแบบองค์กรเป็น 3 กลุ่ม คือ

คณะกรรมการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคมหานครโดยตรง 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐบาลกลาง ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน (กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) วิชาชีพ/ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ ประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพัฒนาภาคมหานคร

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาภาคมหานคร เช่น ประชาชน กลุ่มประชาชน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งต้องจัดให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม

อำนาจหน้าที่ขององค์กร คือการสื่อสารเพื่อประสานความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ ดำเนินการวางแผนการพัฒนา และบริหารการพัฒนา

กระบวนการพัฒนาภาคมหานคร เป็นการสร้างแผนการพัฒนาภาคมหานคร โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ตั้งแต่เริ่มทำแผนพัฒนาภาคมหานคร

27. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอดังนี้

กำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งตำแหน่ง ตามนัยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 เพื่อปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (.บต.ศอ.ผอ)

กำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่ง โดยให้ยกเลิกการกำหนดตำแหน่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเมื่อหมดความจำเป็น โดยให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะรัฐมนตรี ทุกระยะเวลา 3 ปี และให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงมหาดไทย ต่อไปด้วย

28. เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2550

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2550 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการพัฒนา ระบบราชการ องค์ประกอบของระบบราชการไทย และมาตรการในการผลักดันการพัฒนา ระบบราชการที่สำคัญในรอบปี 2550

ส่วนที่ 2 เป็นผลการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546-2550 ได้นำเสนอ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์หลักตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (.ศ.พ)2546-2550) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพ ในการบริการ ประชาชน ด้านการปรับบทบาท ภารกิจและขนาดของหน่วยงานภาครัฐให้มีความ

เหมาะสม ด้านการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล และด้านการเปิดระบบราชการสู่ระบบอบ
ประชาธิปไตย

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก .ศ.ประจำปี พ.ร.พ.2550

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอกิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี 2550 และได้นำพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มารวมไว้ในภาคผนวกด้วย

29. เรื่อง การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอดังนี้

รับทราบ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ณ 30 กันยายน 2550 ได้ดำเนินการรวม 76 จังหวัด 176 เมือง และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการแล้ว 485 โครงการ ครอบคลุมการแก้ปัญหา 958 ชุมชน 52,780ครัวเรือน อนุมัติงบประมาณสนับสนุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 1,573.77 ล้านบาท และสนับสนุนงบสินเชื่อในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน 1,661.71 ล้านบาท

รายงานสรุปการจัดงานสัปดาห์ที่อยู่อาศัยสร้างถิ่นฐานมั่นคงด้วยวิถีชุมชนไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2550 เป็นการจัดงานพิธีการเพื่อเฉลิมฉลองวันที่อยู่อาศัยโลกและการจัดสัมมนาในระดับชาติ โดยมีชุมชน หน่วยงาน และภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 93 กิจกรรม ใน 73 เมือง 40 จังหวัด

เห็นชอบ

"ร่างแนวทางและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามุมชนแออัดเร่งด่วน ดังนี้ "

จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหามุมชนแออัดเร่งด่วน ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดย (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) คณะกรรมการชุดนี้จะมีบทบาทในการประสานงานแก้ไขปัญหามุมชน

เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม รวมถึงการกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาด้านนโยบายและด้านปฏิบัติการ

จัดตั้งกองทุนประกันกรณีชาวบ้านถูกจับกุมดำเนินคดีเนื่องจากปัญหาการไล่ที่ วงเงินงบประมาณ 5 ล้านบาท โดยชุมชนมีส่วนร่วมสมทบและร่วมรับผิดชอบ

ให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ถูกดำเนินคดี โดยการสนับสนุนงบประมาณผ่านหน่วยงาน ที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือชุมชนด้านกฎหมาย

จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือการเจ้าหน้าที่พักชั่วคราวกรณีไล่อื้อเร่ด่วนหรือประสบพิบัติภัยในลักษณะงบประมาณประจำปี

ให้หน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับการไฟฟ้า และการประปาช่วยเหลือในการดูแลจัดหา น้ำไฟชั่วคราวให้ชุมชนที่ถูกตัดน้ำตัดไฟในกรณีถูกฟ้องบังคับดำเนินคดี

ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มคนไร้บ้าน และจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านให้กลับสู่สังคม

สร้างฐานข้อมูลชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลกลางที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้ร่วมกัน ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา กลุ่มปัญหา และขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนด้านนโยบายในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง

การสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการที่เหลืออีกจำนวน 154,695 ครัวเรือน

การสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงเป็นการพัฒนาโดยชุมชนเป็นผู้ลงทุนในการพัฒนาที่ผ่านมาได้ใช้กองทุนของ พอชสนับสนุนให้ . สิ้นเชื่อ แต่เนื่องจากการดำเนินการตามเป้าหมายจำเป็นต้องมีแหล่งเงิน เพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ จำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยการจัดหาแหล่งเงินต้นทุนต่ำ)Soft Loan) ให้ หรือรัฐอุดหนุนชุดเช่า ต้นทุนการ

ดำเนินงานบางส่วนให้กับสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินให้
สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ชุมชนสามารถรับภาระได้

การสนับสนุนด้านที่ดินหรือหน่วยงาน

ขอให้หน่วยงานที่ครอบครองที่ดินทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ
พิจารณาให้การสนับสนุนการใช้ที่ดินของหน่วยงานโดยเฉพาะในกรณีที่มี
ประชาชนบุกรุกอาศัยอยู่แล้ว รวมถึงการให้สิทธิการเช่าระยะยาว หรือ
จัดหาที่ดินรองรับเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของผู้มีรายได้น้อย

ขอใช้ระเบียบการเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นแนวทางหลัก และขอการผ่อน
ปรนระเบียบ ได้แก่ การคิดอัตราค่าเช่าคิดตามทำเล โดยอัตราค่าเช่าอยู่
ระหว่าง 5-15 บาทต่อตารางวา เมตร ต่อปี การปรับอัตราค่าเช่าร้อยละ/5
ทุก 5 ปี การจัดเก็บค่าเช่าล่วงหน้าปีต่อปี ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าย้อนหลัง
และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าที่เกินกว่า 3 ปี

การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

ขอให้เร่งดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดยกเว้นผ่อนผัน หรือกำหนด
เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับอาคาร
ที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรอื่นของรัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ขอให้พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติผังเมือง ปี 2550 พระราชบัญญัติ
จัดสรร และพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ
ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานในการส่งเสริมการจัดตั้ง กำกับ และ
พัฒนาสหกรณ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์
ของชุมชนผู้มีรายได้น้อย ในโครงการบ้านมั่นคง

30. เรื่อง การบริจาคศิลปวัตถุสมัยใหม่ให้กับโครงการร่วมว่าด้วยโรคเอดส์แห่ง สหประชาชาติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการบริจาคศิลปวัตถุมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท ให้แก่สำนักงาน
โครงการร่วม ว่าด้วยโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ในนามของรัฐบาลไทย
โดยใช้งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2551 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

กระทรวงสาธารณสุขรายงาน ว่าตามที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ
บริหารโครงการร่วมว่าด้วยโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และนายแพทย์มงคล
ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับคัดเลือกให้เป็นประธาน

กรรมการบริหารฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2549-2550 โครงการร่วมว่าด้วยโรคเอดส์ แห่งสหประชาชาติ ได้เปิดสำนักงานใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการนี้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการแสดงให้เห็น ถึงความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในเวทีระดับโลกต่อการป้องกันและ ควบคุมปัญหาโรคเอดส์อย่างป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล จึงเห็นควรมอบศิลปวัตถุสมัย ใหม่ รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ขนาดความสูงประมาณ 5 เมตร น้ำหนักประมาณ 4 ตัน ให้แก่ สำนักงานฯ ตั้งไว้ ณ บริเวณอาคารสำนักงานฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมบทบาท ของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติและศิลปวัตถุดังกล่าว จะเป็นสื่อ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนต่อการแก้ปัญหาโรคเอดส์อย่างจริงจัง อีกทั้งกระตุ้นเตือนประชาคมโลกให้ตระหนักกว่าปัญหาโรคเอดส์ไม่สามารถแก้ไขได้ โดย ปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบดังกล่าว

31. เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 - 2555

คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 - 2555 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต บั่นเปี่ยมรัชฎ์) ประธานกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เสนอ โดยขอความ ร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการ ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต บั่นเปี่ยมรัชฎ์) เป็น ประธาน

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2551 และครั้งต่อ ๆ ไป และรองนายก รัฐมนตรี (นายโฆสิต บั่นเปี่ยมรัชฎ์) ได้ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2551 นั้น รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ได้เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2551 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 ซึ่งที่ประชุมได้ พิจารณาร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 - 2555 โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก สรุปสาระสำคัญดังนี้

การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบ จาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ

และมีมติเห็นชอบให้ปรับร่างยุทธศาสตร์ฯ และขอให้ดำเนินการอื่น ๆ ดังนี้

กระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการกับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2551 - 2555

ตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ประสาน และบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จัดทำโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าไว้ในยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 - 2555

จัดประชุมรับฟังความเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในขั้นตอนของการจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน และนำข้อคิดดังกล่าว มาปรับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2551 - 2555 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ โดยเพิ่มปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการ

32. เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี 2550 - 2551

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี 2550 - 2551 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อการกำหนดนโยบาย การกำหนดแผนด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ และการดำเนินการ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหการท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

การกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ในปี 2550 ตลาดนักท่องเที่ยว ต่างประเทศประสบภาวะชะลอตัวในไตรมาสแรก คณะกรรมการนโยบายฯ ได้ เสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบในมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวเร่งด่วนไตรมาส 3 - 4 ปี 2550 พร้อมกำหนด มาตรการเชิงนโยบายในการส่งเสริมการจัดประชุมภาครัฐและการจัดสวัสดิการ เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของข้าราชการ และการกระตุ้นตลาด MICE

การกำหนดมาตรการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่ประชุมได้เสนอให้ เตรียมความพร้อมของสนามบิน แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ความพร้อมในเรื่อง ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยการจัดตั้งจุดรักษา ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ และการรวมพลังอาสาสมัครเพื่อ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

การบูรณาการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เนื่องจากมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ในระดับมหภาค อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) จัดทำโดย คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2551 - 2554 จัดทำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และยังมียุทธศาสตร์ ท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้จัดทำเฉพาะหน่วยงาน หรือเฉพาะพื้นที่ ทำ ให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการนโยบายฯ จึงได้มี มติให้ดำเนินการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของคณะทำงานร่วม และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2551

การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 และ ปรับปรุงแก้ไขของคํ่าประกอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย และปัญหาเร่งด่วนที่มีต่อ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย คณะกรรมการนโยบายฯ ได้นำเสนอประเด็น

พิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้ม ปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว และ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพื่อ สร้างความมั่นคงรวมถึงติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือ โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้รับการดูแลแก้ไขได้ทันต่อ เหตุการณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 รับทราบและได้มีมติเห็นชอบในเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้

ผลการดำเนินงานในด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการสร้างความมั่นใจ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง และเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ ในเทศกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น เทศกาลลอยกระทง เทศกาลคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

คณะกรรมการนโยบายฯ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเป็นกลไก สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 8 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านการตลาด คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร คณะอนุกรรมการด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาแหล่งและสินค้าทางการท่องเที่ยว คณะอนุกรรมการด้านการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนซึ่งเป็นอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และ คณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน 3. คณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยว ได้เห็นชอบแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศ โดยแบ่งแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเส้นทางน้ำพุร้อน กลุ่มเส้นทางท่องเที่ยวผจญภัย กลุ่มเส้นทาง อารยธรรมล้านนา กลุ่มเปิดโลกดินแดนไดโนเสาร์สู่อินโดจีน กลุ่มตามรอยอารย ธรรมขอม กลุ่มเปิดโลกสุรินทร์สู่นครวัด กลุ่มอารยธรรมสองฝั่งโขง กลุ่มวิถีชีวิต ลุ่มแม่น้ำภาคกลาง กลุ่มเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มชายฝั่ง ทะเลภาคใต้ตอนบน (Riviera) และกลุ่มมหัศจรรย์สองสมุทร

33. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2548 - 2557

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์ป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2548 - 2557 และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 ตุลาคม 2548 เรื่องแผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2548 - 2557 โดยเฉพาะตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจัดทำฐานข้อมูลสัตว์ป่าและระบบนิเวศน์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ป่าและระบบนิเวศน์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน และความก้าวหน้าโครงการจัดการผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศน์อันเป็นประเด็นสำคัญในการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่า สรุปสาระสำคัญดังนี้

การจัดการถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า

การจัดการพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

กลุ่มป่าเขาใหญ่ ดงพญาเย็น-บริเวณระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่ระหว่างการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม

กลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจานบริเวณตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ น้ำกาซี จังหวัดราชบุรี โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการจัดทำแนวเชื่อมต่อป่าเทือกเขาตะนาวศรีร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายระยะยาวให้เป็นแนวเชื่อมต่อกับกลุ่มป่าแก่งกระจานตามแนวพรมแดนกับสหภาพพม่า และเพื่อให้เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการทำแนวเชื่อมเส้นทางเดินของสัตว์ป่าภายในผืนป่าตะวันตก บริเวณตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้และไฟป่าในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และไฟป่าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเมื่อตรวจสอบพบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและไฟป่าในบริเวณใดก็สามารถที่

จะแจ้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบและดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวได้ทันที

การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ในการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ในป่าอนุรักษ์ โดยดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี และให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ตลอดจนเพิ่มหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก

การจัดการสัตว์ป่า

การป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า

มีการพัฒนาระบบการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งให้มีการบันทึกตำแหน่งและเส้นทางการลาดตระเวนในทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติภารกิจด้วยเครื่องมือรับพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) ควบคู่ไปกับการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทัล และบันทึกข้อมูลที่ได้ตรวจพบลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลมาตรฐาน ตลอดจนมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำผลไปใช้ในการวางแผนการป้องกันและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่า ปัจจุบันได้มีการนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่สำคัญแล้ว เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และกำลังขยายผลไปดำเนินการในป่าอนุรักษ์แห่งอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ศูนย์ปฏิบัติการด้านสัตว์ป่า

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านสัตว์ป่านำร่องที่สวนกลางกรุงเทพมหานคร และที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เพื่อปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ติดตามข้อมูลและเบาะแสด้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า เช่น ช้างป่า และลิง เป็นต้น โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินการทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม และจะมีแผนจัดตั้งศูนย์ฯ ในพื้นที่อื่นตามความเหมาะสมต่อไป

การฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ

มีการดำเนินการเพาะเลี้ยงและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในสภาพธรรมชาติ และฟื้นฟูถิ่นอาศัยเชิงบูรณาการ เช่น เนื้อทรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและละองละมั่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นต้น

การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

ส่งเสริมให้ประชาชนเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 55 ชนิด เช่น กวาง เก้ง ไก่ฟ้า

นกยูง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถนำสัตว์ป่าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและช่วยลดปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่าในธรรมชาติ

การรณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน

มีแผนจัดรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความรู้และรณรงค์ไม่ให้ประชาชนล่าและบริโภคเนื้อสัตว์ป่า รวมทั้งไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์ป่า โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมอบนโยบายป้องกันการค้าและค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายรณรงค์ไม่ให้ประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์ป่า และส่งเสริมความรู้ด้านสัตว์ป่าให้สาธารณชน

การศึกษาวิจัยสัตว์ป่า

มีโครงการวิจัยสัตว์ป่าทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น โครงการสำรวจการกระจายของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ป่า และโครงการศึกษาวิจัยสัตว์ป่าแบบบูรณาการเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดการอย่างแท้จริง เช่น โครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง (Tigers Forever) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่มีการวางระบบตรวจวัดประชากรเสือโคร่งและเหยื่อของเสือโคร่ง เช่น กระต๊อ วัวแดง กวางป่า ที่ได้มาตรฐานระดับสากลโดยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติถึงคุณค่าของกลุ่มป่าตะวันตกในฐานะเป็นแหล่งอนุรักษ์เสือโคร่งที่สำคัญของโลก

การขอความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

การจัดการพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

การจัดทำโครงการเชื่อมต่อป่า (Corridor) ภายในกลุ่มป่าเขาใหญ่ ดง - พญาเย็น ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคม และระหว่างกลุ่มป่า (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) ตะวันตกกับกลุ่มป่าแก่งกระจาน ขอความร่วมมือและการสนับสนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด) จากกระทรวงมหาดไทย กองทัพอากาศ) กระทรวงกลาโหม (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)

กระทรวงคมนาคม และ (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท)
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้และ
ไฟฟ้า ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจาก กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการสัตว์ป่า โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านสัตว์ป่าขอความร่วมมือ
และการสนับสนุนจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล) และ กระทรวงศึกษาธิการ (กรมปศุสัตว์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงาน (
ตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

34. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเรื่องปัญหาขนมเด็กกับ สุขภาพเด็ก

คณะรัฐมนตรีรับทราบ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เรื่องปัญหาขนมเด็กกับสุขภาพเด็ก
ปี 2550 (ระหว่างเมษายน - กันยายน 2550) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ดังนี้

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เรื่องปัญหาขนมเด็กกับสุขภาพเด็ก ปี 2550

ประเด็น	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานปี 2550	แผนการดำเนินงานใน ระยะต่อไป
1. การควบคุม คุณภาพ ขนมเด็ก และฉลาก โภชนาการ	1. สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา	1) การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดย ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 305 (พ.ศ.2550) เรื่องการ แสดงฉลากอาหารสำเร็จรูปที่พร้อม บริโภคทันที จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบ/ ข้าวโพดคั่วทอดกรอบ/	1) อัยจัดทำมาตรการ. สนับสนุนการบังคับใช้ ประกาศกระทรวง สาธารณสุขที่ เกี่ยวข้องกับอาหารที่ มีผลต่อภาวะทุพ โภชนาการในเด็ก และเยาวชน 2) เผยแพร่คู่มือการจัดทำ ฉลากโภชนาการ และสื่อ ต่างๆ สุกชุมเป้าหมาย

		<p>ข้าวเหนียวอาหารขบเคี้ยวชนิดอบ/ พอง</p> <p>ขนมปังกรอบบิสกิต /แครกเกอร์/ และ</p> <p>เวเฟอร์สอดไส้</p> <p>ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องแสดงฉลาก โภชนาการและข้อความ "บริโภคแต่น้อย และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" โดย ประกาศฯ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2550 และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ ได้ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ประกาศฯ นี้ใช้ บังคับ</p> <p>2) การดำเนินการรองรับการออกประกาศฯ</p> <p>(2.1) เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและ เจ้าหน้าที่โดยทำคู่มือการจัดทำฉลาก โภชนาการ</p> <p>(2.2) การรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค โดย ทำสื่อต่าง ๆ เช่น เพลงรณรงค์ลดการ บริโภคหวาน มัน เค็ม ring tone ธงชัก (roll up) เป็นต้น</p>	
	2. กรมอนามัย	1) ประชุมภาคีเครือข่ายผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์โภชนาการ อย่างง่ายใน ขนมคบเคี้ยว โดยใช้เป็นสัญลักษณ์ ไฟจราจร เพื่อเป็นข้อมูลปริมาณ สารอาหารพลังงานให้กับผู้บริโภคใน การเลือกซื้ออาหารให้ถูกต้อง และ เหมาะสม	ดำเนินการต่อเนื่อง
	3. สำนักงาน คณะกรรมการ คุ้มครอง ผู้บริโภค (.สคบ)	1) ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการ ธุรกิจที่จัดให้มีการแถมพหุหรือรางวัล ด้วยการเสี่ยงโชค ตามข้อ4) แห่ง กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ .ศ.2534) ออกตามในพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ .ศ.2522 อย่างต่อเนื่อง	1) ดำเนินการสร้าง ความเข้าใจกับผู้ ประกอบการธุรกิจที่ผลิต ขนมเด็กให้ตระหนัก ถึงความรับผิดชอบต่อ

			<p>ผู้บริโภคร โดยเฉพาะเด็กเล็ก</p> <p>2) ดำเนินการปรึกษาหารือร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือกับผู้ผลิตขนมสำหรับเด็ก เพื่อให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ</p> <p>3) รณรงค์ให้ความรู้กับเด็ก ผู้ปกครอง และครูอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องขนมเด็กอย่างต่อเนื่อง</p>
2. การจำกัดการขายขนมเด็กในโรงเรียน และสถานศึกษา	1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (.สคบ)	1) จัดสัมมนาครูเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา จำนวน 5 ครั้ง รวมจำนวน 1,630 คน เพื่อเน้นย้ำให้ครูนำความรู้ด้านสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนไปเผยแพร่แก่นักเรียน ให้พึงระวัง และตระหนักในการอ่านฉลากสินค้า/ฉลากโภชนาการก่อนการเลือกซื้อ และบริโภคสินค้าเพื่อป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้นได้	ดำเนินการต่อเนื่อง
	2. สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	<p>1) จัดประชุมปฏิบัติการสร้างนักเรียนแกนนำในการดำเนินการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน เช่น รณรงค์เรื่องการขายน้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบในโรงเรียนแล้วจำนวน 2 ครั้ง มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 โรงเรียน รวมนักเรียนแกนนำ 70 คน</p> <p>2) จัดประชุมชี้แจง ผู้บริหารและครูที่ทำหน้าที่โภชนาการโรงเรียนในเขต กทม. จำนวน 400 แห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และขอความร่วมมือโรงเรียนในการขายขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการแทนการขายน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ขนมขบเคี้ยว</p>	<p>1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนเข้าร่วม</p> <p>โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>2) ดำเนินการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีความครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย สุขศึกษา</p>

		และอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพของนักเรียน	สิ่งแวดล้อมโภชนาการและอาหารปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
3. การดูแลการโฆษณาขนมเด็ก	1. กรมประชาสัมพันธ์	<p>1) นำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 เมษายน 2550 เกี่ยวกับปัญหาขนมเด็กกับสุขภาพเด็กเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ และที่ประชุมได้มี (.กทช) มติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ และสื่อสารมวลชนเป็นอนุกรรมการ</p> <p>2) ทำประชาพิจารณ์สองครั้ง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ และนำมาจัดทำร่างประกาศกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>3) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาสำหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีผลกระทบต่อเด็ก พร้อมกับให้กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานีและผู้ประกอบการโฆษณา โดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมและหลักการกำกับดูแลตนเอง ก่อนออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ในปี 2550</p> <p>4) กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ดังนี้</p>	

		<p>4.1 ทำหนังสือแจ้งเวียนสถานีวิทย์โทรทัศน์ทุกสถานีให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาสำหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีผลกระทบต่อเด็ก เป็นเวลา 3 เดือน (กันยายน - พฤศจิกายน) และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ จากนั้นจึงออกประกาศกรมประชาสัมพันธ์บังคับใช้ต่อไป</p> <p>4.2 จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระยะเวลาสำหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีผลกระทบต่อเด็ก แก่สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี ผู้ประกอบการโฆษณา "สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย" อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน จากนั้นจึงออกประกาศกรมประชาสัมพันธ์ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป</p>	
	<p>2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมอนามัย</p>	<p>1) ดำเนินการทบทวนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารรวมทั้งขนมเด็ก โดยต้องพิจารณาว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการโฆษณา รวมทั้งการห้ามโฆษณาเป็นไปตามหลักกฎหมาย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจออกประกาศกำหนดเกณฑ์โฆษณาเด็กเฉพาะที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพอาหารตามมาตรา 41 แห่ง พ .บ.ร .ศ.อาหาร พ2522 เท่านั้น</p>	<p>- จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนประกาศ ฯ เรื่องการโฆษณาอาหารและการโฆษณาขนมเด็ก โดยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนให้ความเห็นด้วย</p>
<p>4. การส่งเสริมขนมเด็กที่มีคุณค่าทางโภชนาการ</p>	<p>3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</p>	<p>1) ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการ ที่จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตาม)4) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ .ศ.2534) ออกตามในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ .ศ.2522 อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ดำเนินการต่อเนื่อง</p>

<p>1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</p>	<p>1) ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค โดยเขียนและเผยแพร่บทความ เรื่อง โฆษณาขนมเด็ก "ส่งไปยังสื่อ" ...เพื่อเด็กหรือเพื่อใคร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และอินเทอร์เน็ต</p>	<p>- จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าวในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับขนมเด็กอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>2) สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน</p>	<p>ประชุมชี้แจงผู้บริหารและครูโภชนาการในโรงเรียน 400 โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขอความร่วมมือในการขายขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการแทนการขายน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบ ขนมขบเคี้ยว และอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพนักเรียน</p>	
<p>3) กรมอนามัย</p>	<p>1) การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมเด็กทางเลือกที่ดีเพื่อสุขภาพระดับ pilot scale จากผลการดำเนินโครงการ "เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกัน .ศ.ในปี พ "โภชนาการกินในเด็ก 2549-2550 ภายใต้แผนงานอาหารและโภชนาการเชิงรุก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ค้นคิด (.สสส) ันแบบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บิสกิตถั่วเขียว</p>	<p>- กรมอนามัยวางแผนประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ 2551 ให้ประชาชนเข้าถึงขนมทางเลือกขนม/เด็กที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ผ่านเครื่องหมายรับรอง "อาหารอนามัย" (Healthy Food)</p>

		<p>สแน็คเบญจรงค์จากข้าว</p> <p>ปลาแผ่นอบกรอบ</p> <p>ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมไขมัน น้ำตาลและโซเดียมในปริมาณต่ำกว่าสูตรทั่วไป รวมทั้งได้เสริมส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสารอาหารเพิ่มเติมเข้าไปด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ขนมต้นแบบที่ผลิตเชิงการค้าอีก 5 ชนิด ได้แก่</p> <p>บิสกิตถั่วแดงถั่วเขียว/ ปลาแผ่นอบกรอบ ธัญพืชอบกรอบ สแน็คข้าวโพดผสมแป้งถั่วเหลือง แครกเกอร์โฮลวีทผสมแป้งถั่ว</p> <p>2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเด็กทางเลือกที่ดีเพื่อสุขภาพระดับอุตสาหกรรมภายใต้แผนงานโภชนาการเชิงรุก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อการให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในระดับโรงงาน หรือ ณ พื้นที่/ สถานที่ผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และโซเดียมต่ำ และเน้นการเพิ่มส่วนผสมจากธรรมชาติ กลุ่มพืชผัก ผลไม้ เมล็ดธัญชาติ ถั่ว และอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมที่เป็นสูตรสุขภาพ</p>	
	<p>กรมอนามัย (ต่อ)</p>	<p>บริษัทที่ร่วมโครงการ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่</p> <p>บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>	

		บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. (มหาชน) ขอนแก่นจำกัด บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด บริษัทเวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด บริษัทไทยเพรสซิเดนทฟูดส์ จำกัด(มหาชน)	
--	--	---	--

35. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสภาวะอากาศและผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวดังกล่าว ได้จัดทำสรุปสถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2551) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1. สรุปสถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือ (วันที่ 21 มกราคม 2551)

1.1 พื้นที่ประสบภัยหนาว ในขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยหนาวและได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เนื่องจากมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส 3 วัน ติดต่อกัน รวม 43 จังหวัด สรุปได้ ดังนี้

ที่	ภาค	พื้นที่ประกาศภัยพิบัติ	รวม
1	เหนือ	จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุทัยธานี สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร	17 จังหวัด
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา มุกดาหาร เลย มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์	19 จังหวัด

3	กลาง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี	3 จังหวัด
4	ตะวันออก	จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสระแก้ว	4 จังหวัด
รวม			43 จังหวัด

1.2 จังหวัดที่ประสบภัยหนาวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวระดับจังหวัดปี 2551 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมี 49 จังหวัด รายงานว่า ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน ใน 521 อำเภอ 3,546 ตำบล 12 เทศบาล 39,258 หมู่บ้าน โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ฯ ให้จัดหาเครื่องกันหนาวในวงเงินจังหวัดละไม่เกิน 25 ล้านบาท รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สมาคม มูลนิธิ อบต. ฯลฯ ไปแล้ว รวม 1,478,743 ชิ้น (ผ้าห่มนวม 1,372,497 ผืน เสื้อกันหนาว 91,723 ตัว ผ้าห่มไหมพรม 6,235 ผืน หมวกไหมพรม/ผ้าพันคอ 8,288 ชิ้น)

ตารางแสดงพื้นที่ประสบภัยหนาวและการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่	ภาค	จังหวัดที่แจกจ่ายเครื่องกันหนาว	จำนวนราษฎรเดือดร้อนจากภัยหนาว		จำนวนเครื่องกันหนาวที่แจกจ่ายแล้ว (ชิ้น)
			คน	ครัวเรือน	
1	เหนือ	จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ตาก แพร่ ลำปาง พิชณุโลก อุดรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร	1,647,603	759,365	432,105
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เลย มุกดาหาร หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด นครพนม ชัยภูมิ มหาสารคาม ศรีสะเกษ	6,044,194	2,073,433	980,590

		สกลนคร หนองคาย ยโสธร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อานาจเจริญ และ จังหวัดสุรินทร์			
3	กลาง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และจังหวัดชัยนาท	411,638	131,006	43,785
4	ตะวันออก	จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และจังหวัดสระแก้ว	136,249	49,010	22,263
	รวม	49 จังหวัด 521 อำเภอ 3,546 ตำบล 12 เทศบาล 39,258 หมู่บ้าน	8,239,684	3,012,814	1,478,743

2. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2551

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศว่าในระยะนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงวันที่ 18-19 ม.ค. 2551 มีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีหมอกหนาเพิ่มมากขึ้นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงในช่วงวันที่ 18-20 ม.ค. 2551 ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตอนล่างและคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง หลังจากนั้นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2551 เป็นต้นไป

ข้อควรระวังในช่วงวันที่ 18-20 ม.ค. 2551 คลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือในอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง ส่วนประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 2551 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย

36. เรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา จำนวน 31 จังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกของกระทรวงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยไม่มีการเพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณค่าใช้จ่าย

37. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 และมอบหมายให้ทุกกระทรวงติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องต่อไป ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนซึ่งเป็นหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550) สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 ในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 ประชาชนได้ร้องเรียน ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 20,477 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 18,304 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.39 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2,173 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ซึ่งสรุปผลการดำเนินการตามช่องทางการร้องเรียนได้ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ส่งผ่านช่องทางต่างๆ ในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ลำดับที่	ประเภทช่องทาง	จำนวนเรื่อง	ร้อยละ	ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ
1	สายด่วนรัฐบาล 1111	15,792	77.12	15,144	95.90	648	4.10

2	ตู้ปณ.1111/หนังสือ/ จุดบริการ/โทรสาร ประชาชน	2,441	11.92	1,209	49.53	1,232	50.47
3	เว็บไซต์	2,242	10.95	1,950	86.98	292	13.02
4	อื่นๆ	2	0.01	1	50.00	1	50.00
รวม		20,477	100.00	18,304	89.39	2,173	10.61

ที่มา : ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำแนกตามรายการ ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

>ตารางสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำแนกตามรายการ กระทรวง ในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ลำดับ ที่	กระทรวง	จำนวน เรื่อง	ร้อยละ	ดำเนินการ จนได้ข้อ ยุติ	ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ
1	กระทรวงการคลัง	102	17.56	31	30.39	71	69.61
2	กระทรวงแรงงาน	100	17.21	74	74.00	26	26.00
3	กระทรวงมหาดไทย	65	11.19	22	33.85	43	66.15
4	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์	56	9.64	38	67.86	18	32.14
5	กระทรวงศึกษาธิการ	51	8.78	13	25.49	38	74.51
6	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	45	7.75	27	60.00	18	40.00
7	กระทรวงสาธารณสุข	30	5.16	5	16.67	25	83.33
8	สำนักนายกรัฐมนตรี	27	4.65	4	14.81	23	85.19

9	กระทรวงคมนาคม	26	4.48	4	15.38	22	84.62
10	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	22	3.79	5	22.73	17	77.27
11	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15	2.58	5	33.33	10	66.67
12	กระทรวงพาณิชย์	12	2.07	6	50.00	6	50.00
13	กระทรวงกลาโหม	10	1.72	1	10.00	9	90.00
14	กระทรวงอุตสาหกรรม	7	1.20	3	42.86	4	57.14
15	กระทรวงการต่างประเทศ	4	0.69	0	0.00	4	100.00
16	กระทรวงพลังงาน	3	0.52	1	33.33	2	66.67
17	กระทรวงยุติธรรม	3	0.52	1	33.33	2	66.67
18	กระทรวงวัฒนธรรม	3	0.52	0	0.00	3	100.00
19	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม		581	100.00	240	41.31	341	58.69

ที่มา : ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ศูนย์บริการประชาชนส่งไปยังกระทรวงต่างๆ เพื่อประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวง โดยเป็นข้อมูลที่เรียกจากระบบสารสนเทศของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

38. เรื่อง ขอแก้ไขข้อความในเอกสารประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร และการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ ขอแก้ไขข้อความในเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร และการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รายงานว่า ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/199 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ซึ่งเสนอเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร และการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น เนื่องจากมีข้อความในเอกสารประกอบหมายเลข 3 หน้าแรกข้อ (1.1) ตามหนังสือดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงขอแก้ไขข้อความ ดังนี้

ข้อความเดิม "(1.1) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อทั้งโดยรัฐบาลและทุนส่วนตัวซึ่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษได้แก่ ช่วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548 ถึง 31 มีนาคม 2549 และช่วงเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2549 ถึง 30 กันยายน 2549"

ขอแก้ไขใหม่เป็น "(1.1) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อทั้งโดยทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวซึ่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ได้แก่ ช่วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 31 มีนาคม 2550 และช่วงเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2550 ถึง 30 กันยายน 2550"

39. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2550)สรุปได้ดังนี้

เป้าหมายของการดำเนินการ

การก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติ ท้าววาสกรี หลังใหม่ (ได้รับการจัดสรร
งบประมาณผูกพัน 3 ปี ปี)2551-2553)

ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 112,540,000 บาท

ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 225,073,000 บาท

ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 225,074,000 บาท

การพัฒนางานสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและให้บริการองค์ความรู้ของหอสมุด
แห่งชาติ งบประมาณ 222,730,000 บาท

ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ ท้าววาสกรี หลังเดิม งบประมาณ
286,750,000 บาท จะต้องดำเนินการขอตั้งงบประมาณให้เป็นตาม
แผนพัฒนาฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ผลการดำเนินการ

ดำเนินการขนย้ายหนังสือและสิ่งของได้ร้อยละ 95 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2550

การดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกำลังเขียน
TOR

การดำเนินการพัฒนางานสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อของงบประมาณปี 2553 จำนวน 222,730,000 บาท

การดำเนินการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติหลังเดิม ดำเนินการจัดทำแบบ
รูปแบบรายการ
ในการปรับปรุงอาคารหลังเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อของงบประมาณปี
2553 จำนวน 286,750,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย ในปีงบประมาณ 2551 ใช้เงินงบประมาณ จำนวน
112,540,000 บาท

ผลกระทบของการดำเนินการ ทำให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ได้รับ
ความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการที่หอสมุดแห่งชาติ

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2554

40. เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง (ครส.) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 ซึ่งเป็นการสรุปและประเมินผลการดำเนินการของ ครส. ในภาพรวมตามที่คณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ประธาน ครส ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ .

ขอบคุณกรรมการทุกท่าน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง

จากผลการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนร้อยละ 74.45 ทำให้เห็นว่าการดำเนินงานของ ครส ประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ . เนื่องจากทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการดำเนินงาน

การแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนจึงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ซึ่ง ครส และทุกภาคส่วนก็ได้สร้าง . จุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่มีความสำคัญและจะต้องทำให้เกิดความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ (.ส.ส)23 ธันวาคม 2550 โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการมีส่วนร่วม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบตามข้อมูลของ (นายภุชงค์ นุตราชวงศ์) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2550 สรุปได้ ดังนี้

มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,759,009 คน คิดเป็นร้อยละ 74.45 มีบัตรเสียของการเลือกตั้งแบบสัดส่วนร้อยละ 5.57 บัตรเสียของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตร้อยละ 2.55 ซึ่งเป็นจำนวนไม่มาก สำหรับการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจังหวัดที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ จังหวัดลำพูน มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 88.90 จังหวัดที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ จังหวัดสกลนคร มีผู้ไปใช้สิทธิ ร้อยละ 66.73 ส่วนการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจังหวัดที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ จังหวัดลำพูน มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 88.90 จังหวัดที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดคือ จังหวัดสกลนคร มีผู้ไปใช้สิทธิ ร้อยละ 66.81 สำหรับผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน

ต่างประเทศมีจำนวนประมาณ 50,000 คน ซึ่งสูงกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา

พรรคการเมือง และ ส.ส.ที่ได้รับก .ส.ารเลือกตั้งมากที่สุด 2 ลำดับแรก คือ พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน 34 ที่นั่ง แบบแบ่งเขต 199 ที่นั่ง รวม 233 ที่นั่ง และพรรคประชาธิปัตย์ แบบสัดส่วน 33 ที่นั่ง แบบแบ่งเขต 132 ที่นั่ง รวม 165 ที่นั่ง ทั้งนี้ กกต จะประกาศรับรองผลภายใน .7 วันทำการ นับแต่วันเลือกตั้ง)4 มกราคม 2551) โดยที่ไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน ซึ่งจากจำนวน ส แบบสัดส่วนและแบ่งเขตทั่วประเทศ รวม .ส.480 คน กกต .ประกาศรับรองไปแล้ว391 คน ส่วนที่เหลือกำลังพิจารณา หากมีผู้ร้องเรียนร้องคัดค้าน กกตจะพิจารณาดำเนินการต่อไป แต่หากมีกรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะดำเนินการภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 127 กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน 30 วัน)22 มกราคม 2551)

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งจำนวน 88,500 หน่วย และมีนักเรียนและลูกเสืออาสาของ กกต .ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาช่วยเหลือผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้พิการ และผู้สูงอายุด้วย

รายงานผลการดำเนินการของ ครส ประจำปี .2550 ฝ่ายเลขานุการ ครสได้จัดทำ .รายงานผลการดำเนินงานของ ครส ประจำปี.2550 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ปรากฏการณ์ทางการเมืองไทย

รัฐบาลกับการประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ

เป้าหมายของ ครส.

การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานของ ครส.

การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการรณรงค์ของ ครส.

การดำเนินการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงของคณะอนุกรรมการ

การติดตามและประเมินผลการรณรงค์

ข้อสังเกต ปัญหา และข้อเสนอแนะ

สรุป

ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) เป็นประธาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานผลการดำเนินการณรงค์และแก้ไข ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมไว้ใน รายงานผลการดำเนินการของ ครส. ประจำปี 2550 ตามข้อ 3 แล้ว

ต่างประเทศ

41. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1/2551

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอดังนี้

รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 1/2551 และการเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำของแผนงานความร่วมมือทาง เศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS Summit) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2551 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และมอบหมายให้ สศช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ก่อนการประชุม และให้รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ

เห็นชอบในหลักการของแนวทางการให้ความช่วยเหลือเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนแก่ รัฐบาลกัมพูชาวงเงิน 1,400 ล้านบาท ในการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 68 (ช่อง จอมและการศึกษาทบทวนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและ (กลอรันท์- แผนการใช้ประโยชน์จากเส้นทางโดยใช้งบประมาณ 20 ล้านบาทจากวงเงินกู้ ดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขเงินกู้ โดยให้เพิ่มเติมเรื่องธรรมาภิบาลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษา เส้นทาง และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

42. เรื่อง ขอนมัติขายที่ดินและอาคารบ้านพักเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ขายที่ดินและอาคารบ้านพัก เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในราคาขายขั้นต่ำ จำนวน 2,480,000

ยูโร หรือประมาณ 116,560,000 บาท โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการขายตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้นำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายมาหักออกจากรายได้ที่มาจากการขายก่อนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ซื้อในราคาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดได้ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในการดำเนินการขายที่ดินและอาคารดังกล่าวในราคาต่ำกว่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 10

43. เรื่อง รายงานการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 14 (CITES CoP14) และมาตรการควบคุม การค้างาช้างภายในประเทศ

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ (ทส.) ดังนี้

รับทราบผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ 14 การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Round Table) การประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ของทวีปเอเชีย (Asia Regional Meeting) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 55 (55th Standing Committee) และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา ครั้งที่ 56 (56th Standing Committee)

เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ โดยให้ ทส.เป็นหน่วยงานหลักเพื่อ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) . ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ทส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและ (กรมการปกครอง) (.มท) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (กรมปศุสัตว์) (.กษ) สหกรณ์ ให้ครอบคลุมถึงงาช้างบ้านและการควบคุมการค้างาช้าง เพื่อให้สามารถ กำหนดมาตรการควบคุมการค้างาช้างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

กระทรวงพาณิชย์ .ให้การสนับสนุนพิจารณาบททวนออกประกาศ พณ (.พณ) กำหนดให้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่มีโชตินิติบุคคล เป็นผู้มีหน้าที่ .ศ.จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ2543 และออกประกาศกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดลักษณะของบัญชีสินค้าและเอกสาร ประกอบการลงบัญชีสินค้าของพาณิชย์กิจที่เกี่ยวข้องกับงาช้างเป็นการเฉพาะ

กรมปศุสัตว์ให้ความร่วมมือในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ค้างาช้างภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ.2499

กระทรวงการคลัง ให้การสนับสนุนการจัดทำข้อตกลง (กรมศุลกากร) (.กค) เกี่ยวกับการระงับคดี การจัดการและเก็บรักษาของกลางในคดีที่เกี่ยวกับ งาช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามอนุสัญญา CITES

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (มหาชน) ไทย ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ โดยการรณรงค์ไม่ให้ซื้องาช้างจากประเทศไทย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้า (มหาชน) งาช้างอย่างเคร่งครัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่

คณะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ 14 (CITES CoP14) ระหว่างวันที่ 3 -15 มิถุนายน 2550 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมนี้ได้ เข้าประชุมอื่นๆ ที่จัดขึ้นในระหว่างการประชุมข้างต้น ได้แก่ การประชุมโต๊ะกลม ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Round Table) การประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ของ ภูมิภาคเอเชีย (Asia Regional Meeting) การประชุมคณะกรรมการบริหาร อนุสัญญา CITES ครั้งที่ 55 (55th Standing Committee) และการประชุม คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา ครั้งที่ 56 (56th Standing Committee)

ที่ประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 14 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการว่าด้วยการ ควบคุมการค้างาช้าง (Action Plan for the Control of Trade in elephant ivory) ตามข้อตัดสินใจที่ 13.26 (แก้ไข CoP14) ซึ่งมีประเด็นสำคัญในส่วนที่ เกี่ยวข้อง คือ ระบุชื่อประเทศไทย เป็นประเทศในกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญ ใน ลำดับต้นในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการควบคุมการค้างาช้าง ภายในประเทศ โดยหากประเทศดังกล่าวไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การนี้ จะเป็นผลให้ถูกระงับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชีอนุสัญญา CITES ได้ ทั้งนี้ ประเทศภาคีที่มีการค้างาช้างภายในประเทศ ต้องกำหนดมาตรการควบคุม การค้างาช้างภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการลักลอบค้าระหว่าง ประเทศได้ โดยต้องดำเนินการควบคุมการค้างาช้างดังกล่าวให้เป็นไปตามมติที่ ประชุมที่ 10.10 (แก้ไข CoP14) เรื่อง การค้าตัวอย่างพันธุ์ข้าง ดังนี้

ต้องมีระบบการจดทะเบียน และการอนุญาต ผู้นำเข้า โรงงานผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก งาช้างดิบ งาช้างกึ่งแปรรูป และผลิตภัณฑ์งาช้าง

ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับตลาดค้า ปลีกเพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีสัญชาติอื่นๆ เพื่อรณรงค์

ไม่ให้ซื้อขาย ข้าง เนื่องจากเป็นการผิดกฎหมายในการนำข้างเข้าประเทศ
ของตนเอง

ต้องมีมาตรการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบ ที่ให้หน่วยงานด้านการจัดการของ
อนุสัญญา CITES หรือ หน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม สามารถติดตามการ
เคลื่อนย้ายของข้างภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ

การควบคุมการค้าข้างดิบที่เข้ฆงวด และ

ระบบการรายงานที่ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้ฆงวด และมี
ระบบการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการค้าผลิตภัณฑ์ข้าง

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการควบคุมการค้าข้างภายในประเทศที่สอดคล้อง
ตามแนวทางที่กำหนด หากไม่กำหนดมาตรการควบคุมดังกล่าวอาจทำให้ถูกระงับ
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา CITES ได้ ซึ่งจะเกิดความเสียหายในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากล้วยไม้ พืชป่า และสัตว์ป่า ใน
บัญชี CITES และเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศในด้านการอนุรักษ์
สัตว์ป่าและการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธะกรณีแห่งอนุสัญญา CITES

ข้างเอเชียในประเทศไทยมี 2 สถานะทางกฎหมาย คือ ข้างบ้าน ซึ่งเป็นสัตว์พาหนะ
ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 และข้างป่าตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะตาม
กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ในปัจจุบันข้างยังไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการ
เฉพาะ กล่าวคือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 ที่ควบคุมดูแลข้างบ้าน
ซึ่งเป็นสัตว์พาหนะชนิดหนึ่ง มิได้มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงข้างดังกล่าว
แต่อย่างใด และข้างบ้านที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายดังกล่าวมิใช่สัตว์ป่าตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ดังนั้นจึงไม่มีกฎหมาย
เฉพาะที่จะอาศัยอำนาจเพื่อควบคุมการค้าข้างบ้านได้ ประเทศไทยจึงมีการค้า
ข้างโดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดเกี่ยวกับที่มาของ
ข้าง และเป็นช่องทางของการนำข้างที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ข้างป่า และ
ข้างแอฟริกา มาปะปน โดยที่กล่าวอ้างว่าเป็นข้างของข้างบ้าน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดโดยไม่ล่าช้า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงาน
อนุสัญญา CITES ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออาศัยฐานอำนาจตาม
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้วดำเนินการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกฎหมายที่
ควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ ได้แก่

การจดทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่)8) พ .ศ.2547 กำหนดให้ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบพาณิชย์กิจเกี่ยวกับงานช่างต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมปศุสัตว์ เพื่อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตค่างาช้างตามพระราชบัญญัติโรครณะบาดสัตว์ พ .ศ.2499

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อรณรงค์มิให้ซื้องาช้างจากประเทศไทย ในบริเวณพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลาดนัดจตุจักร และด้านตรวงสัตว์ป่าชายแดนต่างๆ

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องการควบคุมการค้างาช้างกับผู้ประกอบพาณิชย์กิจเกี่ยวกับงานช่าง ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ ตลอดจนการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าว

การขอความร่วมมือจากจังหวัดทุกจังหวัดในการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และปราบปรามการค้างาช้าง

ระบบฐานข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ

อยู่ระหว่างการเสนอให้ พณ .พิจารณาทบทวนออกประกาศ พณ . กำหนดให้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่มีใ้นิติบุคคลเป็นผู้มี .ศ.หน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ2543 และออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดลักษณะของบัญชีสินค้าและเอกสารประกอบการลงบัญชีสินค้าของพาณิชย์กิจที่เกี่ยวกับงานช่างเป็นการเฉพาะ

การดำเนินมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมที่ 10.10 (แก้ไข CoP14) มีแนวทางดังนี้

มาตรการระยะยาว การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมถึงงานช่างบ้าน และการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุมการค้างาช้างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ทสกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์) . (กรมปศุสัตว์) .และ กษ (กรมการปกครอง) .มท (พืช

มาตรการระยะสั้น

การอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ .ศ.2499 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ.2543 เพื่อออกประกาศ พณ. กำหนดให้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่มีใช้นิติบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีด้วย และออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดลักษณะของบัญชีสินค้าและเอกสารประกอบการลงบัญชีสินค้าของพาณิชย์กิจที่เกี่ยวกับงานช่างเป็นการเฉพาะ

การอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ .ศ.2499 เพื่อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตค่างาช้างภายในประเทศ

การสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กค . เป็นต้น เกี่ยวกับการ (กรมศุลกากร)ระงับคดี การจัดการและเก็บรักษาของกลางในคดีที่เกี่ยวข้องกับงานช่างและสัตว์ป่าอื่นๆ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามอนุสัญญา CITES

การป้องกันและปราบปรามการลักลอบ ค่างาช้างทั้งระหว่างประเทศ และภายใน ประเทศอย่างเคร่งครัด โดยความร่วมมือของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดทุกจังหวัด เป็นต้น

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทำอากาศยานนานาชาติ บริเวณชายแดน โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดทุกจังหวัด เป็นต้น (มหาชน)

ทสพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องนี้จะมีผลกระทบในแง่ผลดีโดยไม่มี . ผลเสียต่อนโยบายรัฐบาลและเศรษฐกิจโดยรวม คือ

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลและประเทศในด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ไทยให้ความตกลงไว้

เป็นการสนับสนุนการค้าทางช้างภายในประเทศที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสร้างงานและมูลค่าของสินค้า

หากประเทศไทยมีมาตรการควบคุมการค้าทางช้างภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถรักษาตลาดการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าในบัญชี CITES โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากสัตว์ป่า เนื่องจากการระงับการค้าจะห้ามค้าพืชป่าและสัตว์ป่าทุกชนิดในบัญชี CITES จะนำมา ซึ่งความสูญเสียมูลค่าเศรษฐกิจจำนวนมาก

44. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบิระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ตามที่ กระทรวงคมนาคม เสนอ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ถ้อยคำเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ขัดกับหลักการและสาระสำคัญก็ให้กระทรวงคมนาคม สามารถดำเนินการได้โดยประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนมอบให้ กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้ บังคับในเรื่องการปรับปรุงความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศและเส้นทางบินต่อไป

45. เรื่อง การร่วมลงนามในระเบียบปฏิบัติประจำ และการเข้าร่วมในการลาดตระเวนร่วมทางทะเลและทางอากาศในช่องแคบมะละกา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้ง 3 ข้อ โดยในส่วนของ งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงกลาโหม ประสานกับสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ดังนี้

ให้ผู้แทน กระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามในระเบียบปฏิบัติประจำการลาดตระเวนร่วม ในช่องแคบมะละกา)Standard Operating Procedures-the Malacca Straits Patrols : SOPMSP) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกลาโหม เข้าร่วม การลาดตระเวนตามขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และงบประมาณ ที่มีอยู่ ซึ่งควรดำเนินการไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ)Minimum Requirement) ที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติประจำการฯ

ให้กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับประเทศรัฐชายฝั่งทั้งสามประเทศ เกี่ยวกับการลงนามและการดำเนินการ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์) ที่เหมาะสม

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินการตามข้อ 1 และ 2

46. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขยายสิทธิพิเศษการลงทุนในกิจการเหมืองแร่แก่นักลงทุนอาเซียนให้เท่ากับที่ให้นักลงทุนออสเตรเลียภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายสิทธิพิเศษการลงทุนในกิจการเหมืองแร่แก่นักลงทุนอาเซียนให้เท่ากับที่ให้นักลงทุนออสเตรเลียภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ตามมติคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 7 สิงหาคม 2550 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้

ให้ไทยขยายสิทธิพิเศษในการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ให้สมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศเท่ากับที่ให้ออสเตรเลีย ภายใต้ความตกลง TAFTA โดยให้ถือหุ้นข้างมากได้ไม่เกินร้อยละ 60 ตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่กำหนดให้ TAFTA คือ

ต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียน

มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3:1

คณะกรรมการบริหารจำนวน 2 ใน 5 ต้องมีสัญชาติไทย

ต้องได้รับประทานบัตรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ทั้งนี้ นักลงทุนอาเซียนที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อ สามารถขอใช้สิทธิได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

47. เรื่อง ผลการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทย-กัมพูชา ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 6

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานผลการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทย-กัมพูชา ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

กระทรวงแรงงานรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอภัย จันทนจุลกะ) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วยองค์คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทย-กัมพูชา ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและกำหนดแนวทางการพิสูจน์สัญชาติและการออกเอกสารรับรองบุคคล (C.I) ให้แก่แรงงานกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย มีผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้

การพิสูจน์สัญชาติ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ฝ่ายกัมพูชาเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและออกเอกสารรับรองบุคคล (C.I) ให้แก่แรงงานกัมพูชาซึ่งมีเลขประจำตัว 13 หลักที่กระทรวงมหาดไทยของไทยออกให้และได้รับใบอนุญาตทำงานซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงานของไทย โดยให้ดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และหากจำเป็นต้องขยายเวลาการดำเนินการต่อไปอีก ให้ทั้งสองฝ่ายประชุมหารือความจำเป็นอีกครั้ง

การส่งกลับแรงงานกัมพูชา ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมมือกัน กำหนดแนวทางการส่งกลับแรงงานกัมพูชาให้เหมาะสมและเป็นธรรม และให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดขั้นตอนการส่งกลับ ความสามารถในการรับ ส่ง - แร้งงานกลับประเทศกัมพูชาในแต่ละครั้ง สถานที่รองรับการส่งกลับ หน่วยงานที่จะรับดำเนินการรวมทั้งระยะเวลา เอกสาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การจัดระบบการจ้างงานลักษณะไปกลับ และการเข้ามาทำงานตามฤดูกาลบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานด้านวิชาการของทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของสองประเทศเกี่ยวกับการข้ามแดนเพื่อเข้ามาทำงานลักษณะไปกลับ และทำงานตามฤดูกาลบริเวณชายแดน โดยจะจัดทำเอกสารข้ามแดนเพื่อมาทำงาน รวมทั้งกำหนดรายละเอียดขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

เรื่องอื่น ๆ ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดทำฐานข้อมูลการเดินทางเข้าออกของแรงงานกัมพูชาเพื่อให้ทางการกัมพูชาสามารถประสานงานกับฝ่ายไทยได้ โดยใช้ฐานข้อมูลชนิดเดียวกัน รวมทั้งแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความยุ่งยากของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยที่ต้องรายงานตัวทุก 90 วัน ณ ด้านตรวจคนเข้าเมือง ส่วนฝ่ายไทยเสนอให้ฝ่ายกัมพูชาพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลการเดินทางเข้าออกของแรงงานกัมพูชาและการสนับสนุนด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายไทยจะนำไปพิจารณาและแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบต่อไป รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่ากรณีการรายงานตัวของแรงงานกัมพูชาตามที่กฎระเบียบกำหนดนั้น เป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนต่างชาติอื่นที่ทำงานหรือทำ

ธุรกิจในประเทศไทย ทั้งนี้ นายจ้างสามารถช่วยเหลือแรงงานกัมพูชาได้โดย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานตัวได้จาก
เว็บไซต์ www.immigration.go.th และกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์พร้อมแนบ
เอกสารตามที่ระบุส่งมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

48. เรื่อง องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงเบื้องต้น (Head of Agreement, HOA) ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียและบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) สำหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมระหว่างแหล่งกมึ ในแปลง A-18 ของพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียกับแหล่งกมึใต้ ในแปลง PM 301 ของประเทศมาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในร่างข้อตกลงเบื้องต้น (Head of Agreement, HOA) ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียและบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS-บริษัทน้ำมันแห่งชาติมาเลเซีย) สำหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมระหว่างแหล่งกมึในแปลงสำรวจ A-18 ของพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียกับแหล่งกมึใต้ในแปลงสำรวจ PM 301 ของประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

ร่างกรอบข้อตกลงเบื้องต้น (ร่าง HOA) สำหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมนี้ประกอบด้วยคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียและบริษัท PETRONAS โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการลงนาม เพื่อให้สามารถเริ่มผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ที่กำหนดให้ทำการผลิตร่วมในแหล่งกมึนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2551 มีสาระสำคัญ คือ

การกำหนดบริเวณพื้นที่ร่วมกันผลิต (Unit Area) ส่วนแบ่งของปิโตรเลียม ตามสัดส่วนปิโตรเลียมเบื้องต้น (Initial Tract Participation, ITP) ของแต่ละฝ่าย แนวทางการพัฒนาร่วมโดยในขั้นต้นบริษัทผู้ดำเนินงานแปลง A-18 จะเป็นผู้ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรร่วมแล้วการขายปิโตรเลียมส่วนที่ผลิตได้ โดยก๊าซที่ผลิตได้จากพื้นที่นี้จะส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A-18 ขององค์กรร่วม โดยแต่ละฝ่ายจะได้รับรายได้จากการขายก๊าซตามสัดส่วนผลประโยชน์ที่กำหนด โดยผู้ประกอบการแปลง PM 301 ของมาเลเซียจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและในอนาคตให้แก่องค์กรร่วม ตั้งแต่วันแรกของการเริ่มผลิตก๊าซจากพื้นที่นี้ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

การศึกษา

49. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการอนุมัติงบประมาณโครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการและให้ตกลงรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ ในการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการอนุมัติงบประมาณโครงการย้ายมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ตามแผนแม่บท ระยะที่ 2 (ปี 2552- 2554) รวมทั้งสิ้น 729,448,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างอาคาร บ้านพักและระบบสาธารณูปโภค ดังนี้ 1. อาคารหอประชุมใหญ่ วงเงิน 351,950,000 บาท 2. อาคารหอพัก วงเงิน 242,240,000 บาท 3. บ้านพักรับรอง พระอาจารย์ เรือนรับรอง วงเงิน 49,730,000 บาท 4. หอพระไตรปิฎก สมเด็จพระญาณสังวร วงเงิน 10,400,000 บาท 5. ระบบสาธารณูปโภค วงเงิน 75,128,900 บาท

50. เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภการศึกษาในการประชุมสมัชชาคณาภการศึกษาเมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2550 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู คณาจารย์ ประชาชน ผู้สนใจทั่วไปและสื่อมวลชน ซึ่ง สกศ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคณาภการศึกษา รวบรวมนวัตกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้ปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคณาภการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้คนไทยเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้ มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน

เป้าหมายภายในปี 2555

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการทดสอบระดับชาติคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 55

ผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทำภายใน 1 ปีหลังจากจบการศึกษามากกว่าร้อยละ 90

สถานศึกษาในทุกระดับประเภทได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน/มากกว่าร้อยละ (องค์การมหาชน) รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 50

อันดับความสามารถด้านการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติ โดยสถาบันพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศ (IMD) ของไทย ไม่เกินอันดับที่ 40 ใน 60 ประเทศ

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

แต่งตั้ง

51. เรื่อง แต่งตั้ง

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ แต่งตั้งนายกฤษฎา อุตยานิน รองผู้อำนวยการ (นักบริหาร 9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกิจ 10 ชข.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้

สาขาพลังงานด้านไฟฟ้า นายชลิต เรืองวิเศษ อดีตผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง

สาขาพลังงานด้านก๊าซธรรมชาติ นายนภดล มัณฑะจิตร อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ดิเรก ลาวัณย์ศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาเศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์บริหารจัดการ หรือการจัดการพลังงาน นางพัลลภา เรืองรอง นักวิชาการคลัง ระดับ 9 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

สาขาการเงินและการบัญชี นายจงเจตน์ บุญเกิด รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สาขานิติศาสตร์ นายทักษิณ ลิ้มสุวรรณ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือการคุ้มครองผู้บริโภค นายศุภิชัย ตั้งใจตรง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการ แต่งตั้งนายโสภณ ตาน้อย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

4. การแต่งตั้งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอดังนี้

รับโอน พลโท ภัทรินทร์ สีสายทุส ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก มาแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหาร)10)

แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ ตันยากุล ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)10 ชชดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภา (. นักบริหาร) ความมั่นคงแห่งชาติ10)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
